
FiO แพลตฟอรมบล็อกเชนแบบ SaaS ปลืม้กระแส

ตอบรับดี หลังเขารวมงาน Singapore FinTech
Week 2019

FiO ผูใหบริการแพลตฟอรมบล็อกเชนในรูปแบบ SaaS สําหรับธุรกิจดัง้เดิม ไดเขารวมงาน FinTech Week ที่

สิงคโปรอยางเต็มตัวในปีน้ี ซึ่งเปิดโอกาสใหทีมงานอาวุโสของบริษทัไดพบปะกับพันธมิตรและนักลงทุนที่มีศักยภาพ

รายใหม ๆ

FiO สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเขารวมงานน้ี ซึ่งรวมถึงการระดมทุน การสรางแบรนด การสรางเครือขายกับ

ผูเขารวมประชุม และการจดทะเบียนสิทธิบัตร

คุณ George Chu ซีอีโอของ FiO ไดนัดหมายการประชุมกับนักลงทุนชื่อดัง เชน True Global Ventures ซึ่งใน

ระหวางการประชุม ทีมพัฒนาธุรกิจของบริษทัไดสาธิตแพลตฟอรม SaaS อันเป็นเอกลักษณของ FiO ซึ่งเนนกลุม

เป าหมายธุรกิจแบบดัง้เดิมที่ตองการผสานธุรกิจของตนเขากับบล็อกเชน

แพลตฟอรมของ FiO ซึ่งบางสวนพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลย ีIBM Hyperledger นัน้ นําเสนอเครื่องมือ SaaS ที่ใช

งานงาย ไมจําเป็นตองมีทักษะทางเทคนิค เพื่อชวยใหธุรกิจตาง ๆ สามารถกระจายการดําเนินงาน และสรางแอปพลิ

เคชันการเก็บบันทึกขอมูลแบบกระจายศูนยตามศักยภาพของธุรกิจเอง โดยไมจําเป็นตองเขาใจเทคโนโลยีบล็อก

เชน

FiO มีรูปแบบรายไดที่ครอบคลุม ไดแก บริการบอกรับสมาชิกที่คิดคาบริการแบบขัน้บันไดและตามการใชงาน (Pay-

as-You-Go: PAYG) ในราคาไมแพง เพื่อใหเหมาะกับทุกองคกร นอกจากน้ี ยังมีบริการขอมูลระดับพรีเมียมที่ปรับ

ตามความตองการของลูกคาได ซึ่งเนนเจาะตลาดที่มีศักยภาพในดานการจัดหาเงินโดยลูกหน้ีการคา ระบบการชําระ

เงินบุคคลที่สาม การจัดการทรัพยสินทางปัญญา และการติดตามแหลงที่มาของสินคาหรูหรา

นอกจากน้ี คุณ Chu ยังไดพบกับที่ปรึกษาดานกฎหมายของบริษทั ณ Taylor Vinters Via ในยานเกตเวยของ

สิงคโปร เพื่อเดินหน าสิทธิบัตรที่รอการอนุมัติของ FiO

สําหรับความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในสิงคโปรนัน้ คุณ Kaede Tai ประธานเจาหน าที่ฝ ายเทคโนโลยีของ FiO ได

พบกับ AWS และ Corda ซึ่งเป็นแพลตฟอรมบล็อกเชนสวนตัว เพื่อหารือเกี่ยวกับความรวมมือทางเทคนิคที่เป็นไป

ได ขณะเดียวกัน ทีมงาน FiO ยังไดพบกับหลากหลายโครงการที่ยังไมไดเขารวมทําธุรกิจบนบล็อกเชน เพื่ออธิบาย

ประโยชนหลักของ FiO ซึ่งก็ไดผลตอบรับที่ดีจากโครงการเหลาน้ี
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ปัจจุบัน FiO อนุญาตใหผูใชเชื่อมตอกับบล็อกเชนไดหลายบล็อกเชนที่แตกตางกัน ทัง้แบบสวนตัวและแบบสาธารณะ

ผานเทคโนโลยี multi-cross chain โดยไมจําเป็นตองเลือกบล็อกเชนใดเพียงบล็อกเชนเดียว สําหรับในอนาคต นัก

พัฒนาจะสามารถใชแพลตฟอรมของบริษทัเพื่อสรางผลิตภัณฑบล็อกเชนของตัวเองพรอมแบงปันรายได

ขณะที่ Sitt Guruvanich ผูอํานวยการอาวุโสฝ ายเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของ FiO ไดสรางเครือขายอยาง

กวางขวางจากการเขารวมกิจกรรมสําคัญ ๆ เชน The Capital โดยไดพบปะพูดคุยกับ Magespire, Bank of

Singapore, R3 Bootcamp และนักลงทุนเกาหลีหลายราย

คุณ Chu ซีอีโอ FiO กลาวภายหลังจบงานน้ีวา

“เราไดรับผลตอบรับที่ดีในสิงคโปรจากกลุมที่มีศักยภาพจะมาเป็นนักลงทุนและพันธมิตรใหมของเรา ซึ่งเมื่อ

พิจารณาจากผลตอบรับและการติดตามผลในปัจจุบัน เรานาจะประกาศขาวใหญไดในชวงตนปี 2563”

โดยรวมแลว ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับแผนงานที่ทาทายของบริษทัในปีหน า ทัง้น้ี FiO มีรายได 2.7 ลานเหรียญ

สหรัฐ จากลูกคา 12 รายในอุตสาหกรรม 9 กลุมในปี 2562 พรอมมีแผนการดําเนินงานสําหรับปี 2563 รออยู
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